

**THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN XÃ BÌNH LÃNG VỀ
PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN MỚI CỦA TỘI PHẠM
TRỘM CẤP TÀI SẢN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY**

Bình Lãng, Ngày 17 tháng 01 năm 2022

Kính thưa toàn thể nhân dân, thời gian qua, trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, xã Bình Lãng tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Các đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động với các thủ đoạn tinh vi, manh động.

Gần đây nhất ngày Ngày 10/01/2021, Vào khoảng 8 giờ, ngày 10/01/2021, tại nhà ông Nguyễn Ngọc Huyền, sinh năm: 1968 ở Xóm Tân Tiến, thôn Đông Phong, xã Bình Lãng bị kẻ gian phá cửa sổ vào nhà, phá tủ lấy trộm 15 chỉ vàng và 01 chiếc điện thoại mới mua giá tiền 4.000.000 đồng.

Qua đấu tranh, khai thác, nghiên cứu và phân tích, các vụ trộm cắp tài sản thời gian gần đây có đặc điểm như sau: Các đối tượng phạm tội thường hoạt động độc lập, không có nghề nghiệp ổn định, thực hiện hành vi phạm tội phổ biến từ khoảng 7h đến 15h chiều; từ 18h đến 20h tối và ban đêm từ khoảng 0h đến 3h sáng, tại các địa bàn rấp ranh, tuyến giao thông, các khu dân cư vắng vẻ, vùng chuyển đổi, các hộ gia đình sống biệt lập, không lắp đặt camera an ninh, hệ thống cảnh báo chống trộm, nhà không có người trông coi, các cơ quan, doanh nghiệp có lực lượng bảo vệ chuyên trách mỏng, bảo vệ lỏng lẻo, không lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (chuông báo động, camera ghi hình...), hệ thống chiếu sáng, tường rào không đảm bảo, không thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ tài sản nhất là vào ban đêm, ngoài giờ hành chính các ngày lễ, tết... với phương thức, thủ đoạn phổ biến như:

- Trước khi gây án các đối tượng thường tiếp cận hiện trường để nắm tình hình, nghiên cứu phát hiện những sơ hở, thiếu sót, mắt cảnh giác trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản, nghiên cứu quy luật đi lại của các hộ gia đình nhằm nắm được khung giờ thời gian thuận lợi để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

- Đối tượng thường nhằm vào các hộ gia đình có cửa ra vào, cửa sổ, ô thoát không đảm bảo an toàn, sau đó dùng những phương thức , thủ đoạn khác nhau để đột nhập và thực hiện hành vi phạm tội, cụ thể :

+ Đối với loại cửa ra vào làm bằng nhôm kính, chốt cài ở phía trong, các đối tượng thường sử dụng công cụ để đập vỡ ô kính, sau đó dễ dàng mở chốt cài phía trong và đột nhập.



+ Đối với loại cửa ra vào làm bằng gỗ, tôn nhưng khóa theo kiểu cài then ngang phía trong, các đối tượng thường dùng dao mỏng để lách mở then và sau đó đột nhập; một số hộ gia đình còn sử dụng loại cửa cài then chốt trực tiếp vào tường, đối với loại cửa này các đối tượng thường sử dụng công cụ để phá phần tường giữ chốt, sau đó mở cửa và đột nhập.

+ Đối với loại cửa sổ, ô thoáng làm bằng nhôm kính, song cửa được gắn vào bằng đinh vít, các đối tượng thường sử dụng công cụ để đập, sau đó dùng tuốc nơ vít tháo song cửa hoặc dùng khò, cưa sắt và đột nhập vào trong để thực hiện hành vi phạm tội.

+ Một số hộ gia đình thường không chú trọng đến an toàn của cửa khu vực tầng cao (tầng 2, tầng 3, tum,...) đây chính là nguyên nhân dẫn đến một số đối tượng thường lợi dụng địa hình để trèo lên các tầng này và dễ dàng đột nhập vào trong để thực hiện hành vi phạm tội.

+ Đối với một số loại cửa có khóa ngoài: các đối tượng sử dụng đầu khò bình ga (loại đầu khò bằng kim loại, cầm tay, gắn bình ga mini) để đốt khóa cửa, song cửa sổ, dùng kim cộng lực để phá khóa cửa, sau đó đối tượng đột nhập vào trộm cắp tài sản, với thủ đoạn này các đối tượng vô hiệu hóa được hầu hết các loại khóa cửa, song cửa.

- Ngoài ra, các đối tượng còn nhắm vào gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm nhưng không có người trông coi, dân cư thưa thớt để khi bắt trộm, cho dù có phát ra âm thanh lớn cũng không bị ai phát hiện.

Trong thời gian tới, hoạt động của các loại tội phạm dự báo sẽ tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, hiện nay do sự tác động của dịch bệnh Covid-19 gây khó khăn về kinh tế - xã hội sẽ phát sinh nhiều tội phạm sở hữu, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nêu trên, Công an xã đề nghị Đài phát thanh xã Bình Lăng,.. đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân, các cơ quan, doanh nghiệp,... về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản với phương thức thủ đoạn nêu trên để nhân dân nắm được, chủ động tăng cường biện pháp phòng ngừa, bảo vệ, quản lý tài sản như:

+ Đối với tài sản là xe máy : Cần trang bị thêm hệ thống chống trộm như khóa bánh, khóa càng, khóa chân trống và khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động... Chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi, để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang, rút chìa khóa cất vào nơi an toàn

+ Đối với các hộ gia đình : Cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa tum, cửa ra ban công, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm , vắng nhà nhiều ngày phải nhờ người trông coi. Nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện gần để đột nhập vào nhà, nên trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tạo mối quan hệ gắn bó với người xung quanh và có số điện thoại của nhau để hỗ trợ khi cần thiết.

+ Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học: Cần bố trí bảo vệ 24/24 giờ, thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ , công chức cơ quan nắm được để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm. Nên lắp đặt hệ thống giám sát an ninh (camera, hệ thống báo động...) ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao, xây dựng tường rào, thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản. Lưu ý tuyển dụng nhân viên bảo vệ có lai lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt.

Khi phát hiện thông tin về các đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản trộm cắp, các đối tượng có biểu hiện thường xuyên lui tới, nắm tình hình hoặc tiếp cận nhà, tài sản của người khác,.. để nghị báo ngay cho Công an xã Bình Lăng qua số điện thoại 0966.350.808 hoặc liên hệ Trục ban Công an huyện qua số điện thoại : 02203.747.235 để được giải quyết. Xin cảm ơn sự lắng nghe và hợp tác của toàn thể nhân dân./.

Nơi nhận:
-Lưu CAX

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ



Trung tá Nguyễn Ngọc Quang